

FT NRT-XJ 07V

โตเกียว
เที่ยวบิน ซุปเจ็ท ฟูล มีโก
เดินทาง 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 **5วัน 4คืน**
ราคาเพียง **35,990.-** *ไม่รวมทิป



วัดอาซากุสะ: ถนนนากามิเสะ:
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สวนโอชิโนะซากิโกะ ทะเลสาบชูเซ็นจิโกะ:
ศาลเจ้าฟูตะระซัง ย่านชินจูกุ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น



วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ

02.00 น.

คณะพร้อมกันที่ **ท่าอากาศยานดอนเมือง** บริเวณผู้โดยสารขาออก **อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2** เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน **แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)** เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)

****หมายเหตุ**** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ฤ ประตูดขึ้นเครื่อง ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

04.55 น.

บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน **แอร์เอเชีย เอ็กซ์** เที่ยวบินที่ **XJ602 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ****

13.10 น.

เดินทางถึง **ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา **ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย**) หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ **วัดอาซากุสะ(Sensoji Temple)** เป็นวัดพุทธในย่านอาซากุสะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว สถานที่ดั้งเดิมถูกระเบิดเผาทำลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัดปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด แรกเริ่มเคยเป็นวัดในสายเห็นโต ต่อมาได้แยกเป็นอิสระหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณติดกับวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอาซากุสะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ทางเข้าของวัด จะมีประตู คามินาริ หรือประตูอัสึ โดยบนบานจะมีแขวนโคมไฟกระดาษขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านมายัง **ถนนนากามิเสะ (Nakamise)** หรือที่หลายคนรู้จักกันว่า “ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ” สามารถเดินจากวัดอาซากุสะได้ ทำให้คนที่มาไหว้พระที่วัดต้องแวะมาช้อปปิ้งที่ถนนแห่งนี้ด้วย จึงทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร มีร้านขายกินกับของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นชุดยูคาตะ, รมพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ

คำ

📍รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมงูพิเศษ ฟูฟุเฟ็ตซาบู

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก **FUJI SAN GARDEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในยามานากาโกะมูระ**

จากนั้น **อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น** ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาตินี้แล้ว จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น



วันที่สอง

ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะ ซากโค - ย่านชินจูกุ

เช้า

📍บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **ภูเขาไฟฟูจิ** ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3776 เมตร ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงาม และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ **ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5** (หมายเหตุ : ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได้ เมื่ออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ประมาณจุดกึ่งกลางของเส้นทางโยชิเดะ โดยเส้นทางโยชิเดะนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นเส้นทางหลักสำหรับการเดินทางไปยัง ศาลเจ้าโคมิตาเคะ อยู่แถวๆ



บริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางชม **พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum)** ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าเสนอเกี่ยวกับการแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโรงละครที่ฉายภาพการทำลายล้างของแผ่นดินไหว และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัย และห้องเกมที่ใช้เทคโนโลยีให้เราฝึกป้องกันตัวจากภัยพิบัติ โดยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะมีการจัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 1995 เปิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 ให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว วิธีการเตรียมตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้อย่างดี

เที่ยง

📍บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ **สวนโอชิโนะซากโค** เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์ **พิธีชง**



แบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองชงชาด้วยตัวท่านเองและอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ **ย่านชินจูกุ** แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น เทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย

คำ

❶ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก **TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองนาริตะ**

วันที่สาม

นิกโก - ศาลเจ้านิกโกพุตะระซัง - ทะเลสาบชูเซ็นจิโกะ - อีออน นาริตะ มอลล์

เช้า

❶ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **เมืองนิกโก** จ. โทซิงิ อยู่ทางภาคเหนือของกรุงโตเกียว ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นที่ตั้งของสุสานของโชกุนโทกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทกุงะวะ อิเอะมิตสึ โดดเด่นทั้งด้านทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง)



เที่ยง

❶ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเข้าชมมัสการ **ศาลเจ้าพุตะระซัง** หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนิกโก ทรงคุณค่าด้วยอายุกว่าพันปี โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพอันศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาทั้งสามแห่งเมืองนิกโก นอกจากนี้เจ้านี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับความรักแล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศด้วย รอบๆตัววัดจะรายล้อมไปด้วยต้นสนขนาดใหญ่ ในแต่ละฤดูใบไม้ก็จะมีผลัดสีเป็นสีต่างๆ ทั้งเขียว สีแดง สีเหลือง ผสานกับวิวทิวทัศน์จากเทือกเขาที่ล้อมรอบ ทำให้บรรยากาศน่าตื่นตา ตื่นใจ ยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ **ทะเลสาบชูเซ็นจิโกะ** ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโทซิงิที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปีก่อน ณ บริเวณชายฝั่งชูเซ็นจิโกะ ริมทะเลสาบสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดสี่ฤดูกาล ในฤดูใบไม้แดงนั้นสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองนาริตะ เดินทางสู่ **อีออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall)** เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop ,

Sanrio store , Capcom games arcade และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร เปิดให้บริการ

คำ

❶ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก **TOYOKO INN HOTEL NARITA** ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองนาริตะ

วันที่สี่

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

เช้า

❷ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มอบอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง

**** การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ารถหรือไกด์ส่วนตัวสามารถแจ้งความประสงค์กับเอเจนต์ที่ท่านทำการจอง ****



อาทิ **ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ตบท้ายด้วย ถนนชิบูย่า** แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว มอบเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO SEIKO ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA เสื้อผ้า เครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ Muji กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น เครื่องสำอางชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO KANEBO SKII ฯลฯ

สวนจิดริงะฟุจิ(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ระหว่างทางระบายน้ำ 2 สาย อยู่ใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้นซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของโตเกียวโดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายน้ำและต้นซากุระยาวประมาณ 700 เมตร ทำให้เกิดเป็นอุโมงค์ต้นซากุระ และในช่วงกลางคืนของฤดูชมซากุระจะมีการเปิดไฟส่องตามต้นซากุระด้วย ทำให้สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน จนมีผู้มาเยือนที่สวนแห่งนี้แต่ละปีมากกว่า 1 ล้านคน



เลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง และบัตรเข้าสวนสนุก) ดิสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบ

กลางทะเลคาริเบียในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เมาส์ มินนี่เมาส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว

- 1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถโดยสารบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่มตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น
- 2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอุเอะโนะ ค่าตัวจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน **ก่อนเดินทางกลับควรเช็ครถไฟเที่ยวสุดท้าย**
- 3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูง ตัวรถไฟสามารถระบุที่นั่งบนรถไฟได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้าหากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัวรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่าน **ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเวลารถไฟเที่ยวสุดท้าย**
- 4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว
- 5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่อeroportoที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)

ค่า

📌อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก **TOYOKO INN HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองนาริตะ**

วันที่ทำ วัดนาริตะชั้น ซินโซจิ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **วัดนาริตะชั้น ซินโซจิ (Naritasan Shinshoji Temple)** เป็นวัดประจำเมืองนาริตะ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัติว่าก่อตั้งในปี 940 ซึ่งรวมๆแล้วถือว่าอยู่มายาวนานเกินพันปี แน่หนอนว่าตัวอาคารไม่ใช่ของดั้งเดิมจากพันปีก่อน ตัวอาคารแม้จะถูกบูรณะและสร้างใหม่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็สวยงามมากๆและได้รับการบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

11.00น. สมควรเวลาเดินทางสู่ **สนามบินนาริตะ**

13.55น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน **แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)** เที่ยวบินที่ **XJ 603**

**** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ****

19.05น. เดินทางถึง **สนามบินนานาชาติดอนเมือง** ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

โตเกียว เที่ยวฟิน ซ็อบจุใจ พูจิ นิกโก 5 วัน 4 คืน โดย-XJ					
กำหนดการเดินทาง	ผู้ใหญ่พักห้อง ละ2-3ท่าน	เด็กอายุไม่เกิน12ปี เสริมเตียง	เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่เสริมเตียง	ไม่รวมตัว เครื่องบิน	พักเดี่ยว
31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63	35,990	35,990	34,990	25,990	7,900

อัตราค่าบริการรวม

- ✓ ตัวเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- ✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสับมือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
- ✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

- ✓ ค่ามัดคฤศร์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
- ✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าคุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ✓ ภาชนะน้ำหนักและภาชนะตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ✗ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ✗ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
- ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- ✗ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ✗ ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก.
- ✗ ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- 1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
- 2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- 3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

- 1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- 2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.สำหรับผู้ที่โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

- 1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
- 2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า
- 3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
- 4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
- 5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
- 6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาตัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- 7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
- 8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
- 9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
- 10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลำช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
- 11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวีซ่าวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำความผิดดังกล่าวทั้งสิ้น
13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี
14. ผู้เดินทางต้องใช้วีซ่าตามส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทฯ ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยให้กับผู้เดินทาง
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทัวร์)
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21. กรณีที่ท่านต้องออกตัวภายในประเทศ เช่น (ตัวเครื่องบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
23. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบต่อใด ๆ ทั้งสิ้น